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กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและรายงานการพิจารณาศกึษาในประเด็นต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม คร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๕ โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex 
Meetings)  มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้  

พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 

นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์  กรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะ
อนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ และการออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยในพื้นที่
เพื่อแก้ไขปัญหารายบุคคลและรายครัวเรือน ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากการที่คณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การจัดท าระบบสารสนเทศ และการขับเคลื่อนแผนงานและ
โครงการที่ส าคัญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร” เพื่อเป็นการต่อยอด
และให้การพิจารณาศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงได้เชิญ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
เพื่อแก้ปัญหารายบุคคลและรายครัวเรือนโดยก าหนดให้จังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ต้นแบบ โดยเห็นว่า
ควรให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทราบว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการอย่างไร 
มีปัญหาหรือลักษณะเฉพาะบุคคลอย่างไร และจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือหรือพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่างไร และเมื่อทราบข้อมูลเด็กรายบุคคลแล้วจะใช้กลไกระดับต าบลและภาคประชาสังคม เป็นกลไก
ขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาเด็กรายบุคคลและครัวเรือน ทั้งนี้ หน่วยงานต้นทางที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
จะต้องด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยรายบุคคลและครัวเรือนเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในภาพรวมและส่งออกข้อมูล     
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะลงพื้นที่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ      
เพื่อติดตามระดับความรู้ความสามารถของเด็กไทยที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ ซึ่งอาจจัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความเห็นอันน าไปสู่     
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะได้ท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา และวุฒิสภา ต่อไป  

พิจารณาผลการด าเนินงานและรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
รศ.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้น าเสนอต่อ           

ที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการ ได้พิจารณาศึกษาและจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑) พิจารณาร่างรายงานฯ เรื่อง รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตก าลังคนเข้าสู่อาชีพ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ความเชื่อมโยงของข้อมูล และการออกแบบโมเดลในการพัฒนาความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งจะ
ได้น าส่งร่างรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พิจารณาให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งต่อไป ๒) พิจารณาจัดท ารายงานฯ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดท ากรอบและแนวทางใน
การพิจารณาศึกษา รวมทั้งกระบวนการและวิธีการในการแสวงหาข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนใน
การจัดท าบทวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญอันน าไปสู่การจัดท าสรุปผลการพิจารณาศึกษา รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะได้น าเสนอให้ที่ประชุม

ฉบับที่ ๒๖/๒๕๖๕ วันพธุที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
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พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ๓) พิจารณาศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ตามที่คณะอนุ
กรรมาธิการฯ ได้รับเสียงสะท้อนทั้งจากการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดการเสวนา การเชิญผู้แทนหน่วยงานร่วมประชุม และการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องของการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นอมากในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง 

ที่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรในแวดวงอาชีวศึกษา ทั้งการ Up-Skills การ Re-Skills รวมทั้ง 
New-Skills ที่จ าเป็นต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ฝ่าย
เลขานุการฯ จะได้จัดท ากรอบแนวทางในการพิจารณาศึกษาในประเด็นดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป และ ๔) ร่างรายงานฯ เรื่อง การผลิตและการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในยุค 
๔.๐ โดยที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาและจัดท ารายงานฯ ดังกล่าว โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั้งงานวิจัย เอกสารวิชาการ ศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญหน่วยงานเข้าร่วม
ประชุม เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งจัดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยใช้ระยะเวลา
ในการพิจารณาศึกษา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล กว่า ๘ เดือน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ

รายงานฯ ดังกล่าว แต่ควรต้องปรับเปลี่ยนชื่อเรื่องให้ทันสมัยขึ้น เนื่องจากเนื้อหาสาระต่าง ๆ มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว และ
มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง และเตรียมเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาในโอกาสต่อไป 

พิจารณาร่างรายงานฯ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track ส าหรับผู้ที่มีสมรรถนะสูง 
นายออน  กาจกระโทก  เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุ

กรรมาธิการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาและจัดท าร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
การศึกษารูปแบบ Fast Track ส าหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูง โดยได้รับเอาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมไปปรับปรุงสาระส าคัญต่าง ๆ แล้วเสร็จ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะอีกครั้ง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง และเตรียมเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาในโอกาสต่อไป 

พิจารณาโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อทบทวนนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น าเสนอ

ต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการจัดการเสวนาทางวิชาการเพื่อทบทวนนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ฟื้นฟู
การศึกษาไทยให้เสมอภาค ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม 
๔๐๒ - ๔๐๓ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิด 
กล่าวปาฐกถา เรื่อง การปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ฟื้นฟูการศึกษาไทยให้เสมอภาค โดย ดร.ตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และนายนพคุณ  รัฐผไท ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
สภาผู้แทนราษฎร น าเสนอสถานการณ์และแนวโน้มความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา : โอกาสส าคัญในการปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี       
โดย ดร.ไกรยส  ภัทราวาท  ผู้จัดการกองทุนเพื่ อความเสมอภาค         

ทางการศึกษา นายอรรถพล  สังขวาสี  เลขาธิการสภาการศึกษา และนายอัมพร  พินะสา เลขาธิการ สพฐ. 
ปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี ปรับอย่างไร เพื่อเป็นการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุด  โดย รศ.ดร.ชัยยุทธ  
ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์   คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และอาจารย์พงศทัต วานิชานันท์  
นักวิจัยด้านการศึกษา  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ด าเนินรายการ โดยนายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  ผู้อ านวยการ
ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบและเรียนเชิญกรรมาธิการทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ – ข่าว โดย ชาณุ - นพรินทร์ 


